

ĐẠI SỨ ẤN ĐỘ LUÔN ỦNG HỘ VIỆT NAM



(Photo) Ảnh: Cây bồ đề 60 năm tuổi, được Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, tiến sĩ Rajendra Prasad trồng tại chùa Trấn Quốc trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3/2019.

Nhân dịp Ấn Độ kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 73 hôm nay (15/8), Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma – người vừa bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam - đã gửi thông điệp tới độc giả Vietnam News để kỷ niệm ngày Độc lập này.

Vào ngày này năm 1947, người dân Ấn Độ đã làm nên lịch sử, giành lấy tự do sau một thế kỷ đấu tranh chống lại sự thống trị của thực dân.

Ngày độc lập năm nay đánh dấu nhiều ngày kỷ niệm bao gồm kỷ niệm 150 năm sinh của Người cha Ấn Độ Mahatma Gandhi. Những lý tưởng và cuộc đấu tranh của ông đã truyền cảm hứng cho các phong trào tự do không chỉ ở Ấn Độ mà trên toàn thế giới, bao gồm cả cuộc đấu tranh tự do của Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Năm nay cũng là kỷ niệm 90 năm chuyến viếng thăm của Gurudev Rabindra Nath Tagore, nhà thơ nổi tiếng và cũng là tác giả của Quốc ca Ấn Độ, đến thành phố Hồ Chí Minh năm 1929.

Khi Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, Tiến sĩ Rajendra Prasad đến thăm Việt Nam vào năm 1959, cùng với Bác Hồ, ngài đã trồng ở chùa Trấn Quốc một cây bồ đề được lấy từ Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Đức Phật đạt được giác ngộ. Đến hôm nay, cây ấy đã trải qua 60 năm huy hoàng ở trung tâm Hà Nội, trở thành một biểu tượng của sự kết nối văn hóa và văn minh hàng nghìn năm tuổi giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ thực sự đặc biệt, được đánh dấu bằng sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau sâu sắc và một mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước. Cả hai đã sát cánh bên nhau trong những thời điểm khó khăn nhất và hỗ trợ cho những khát vọng của nhau.

Ngày nay, quan hệ Ấn Độ-Việt Nam trở thành mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua bề sâu và chiều rộng của các mảng hợp tác đa chiều, bao gồm thương mại và đầu tư; năng lượng; quốc phòng và an ninh; hợp tác phát triển; văn hóa; và trao đổi giữa nhân dân hai nước. Một loạt các chuyến thăm lẫn nhau của các nhà lãnh đạo hàng đầu đã liên tục tạo ra xung lực mới và động lực cho mối quan hệ đối tác đặc biệt này.

Ngày nay, cả Ấn Độ và Việt Nam đều là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Thương mại song phương của cả hai nước đã tăng gấp đôi trong ba năm qua, đạt gần 14 tỷ USD. Hai nước đang trên đường đạt được mục tiêu thương mại mà các nhà lãnh đạo đề ra là 15 tỷ USD vào năm 2020.

Giới thương nhân và công nghiệp của cả hai nước đều lạc quan với những cơ hội mà hai thị trường đang phát triển dành cho nhau. Doanh nghiệp hai nước đang hợp tác cùng nhau trong các ngành lĩnh vực mới, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, truyền thông và công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới.

Với lực lượng dân số trẻ của cả hai quốc gia, lợi ích tối đa từ sự hợp tác bền vững trong các lĩnh vực đa dạng này sẽ được đảm bảo thông qua những khát khao cống hiến của họ.

Quan hệ đối tác phát triển Ấn Độ tại Việt Nam trong bốn thập kỷ rưỡi qua đã mang lại nhiều thành công từ kế thừa thành công từ khía cạnh thể chế và phát triển nguồn nhân lực. Ấn Độ tự hào về những đóng góp của các tổ chức và các chuyên gia của Việt Nam được Ấn Độ đào tạo cho sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, kỹ thuật và công nghiệp, và hành chính công.

Việt Nam là trụ cột của Chính sách Hướng Đông Ấn Độ và tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là một mắt xích vô giá trong quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN. Khi Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm tới, mối quan hệ hợp tác và phối hợp ở tầm khu vực và toàn cầu của hai nước sẽ càng lớn mạnh và bền chặt hơn.

Với niềm khao khát thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa quốc gia, Ấn Độ và Việt Nam đều có những ước mơ và giá trị chung - về sự tiến bộ, đa nguyên, tự do và toàn vẹn. Lợi ích chung của hai nước trong việc đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và Ổn định trong khu vực chung đã gắn kết hai dân tộc lại gần nhau hơn.

Trên hết, mối quan hệ văn hóa gắn gũi giữa các dân tộc hai nước là nền tảng của mối quan hệ đặc biệt này. Nhân dịp Ngày Độc lập Ấn Độ, Ấn Độ cam kết xây dựng những cây cầu hữu nghị bền chặt và kết nối mạnh mẽ hơn nữa giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam.